

ที่ UAE05082/2024

9 กันยายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 สำหรับการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (ส่วนต่อขยาย) ของบริษัท ศรีราชา ทักโบ้ต จำกัด

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ด้วยบริษัท ศรีราชา ทักโบ้ต จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนการขยายธุรกิจบริการท่าเทียบเรือ โดยมีความประสงค์ก่อสร้างท่าเทียบเรือและสะพานท่าเทียบเรือซึ่งจะเป็นส่วนขยายจากท่าเทียบเรือปัจจุบัน (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าเทียบเรือโครงการ”) เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าทั่วไป (General Cargo) ขนาดมากกว่า 500 ตันกรอส ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ดังกล่าว โดยปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ มีความครบถ้วน สมบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการปิดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ดังกล่าวข้างต้น ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมฟังความคิดเห็นฯ ให้ประชาชนและสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววรัตน์ เกี้ยวมาศ)

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



# ขอเชิญเข้าร่วม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1

สำหรับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (ส่วนต่อขยาย)  
ของบริษัท ศรีราชา ทักโบ๊ต จำกัด

วันพุธที่ **25** กันยายน  
เวลา 08.30-12.00 น. พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง  
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสriracha จังหวัดชลบุรี

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ ร่างขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ
2. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ลงทะเบียนล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567

- ▶ โดยส่งแบบตอบรับหรือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม มาที่ คุณเกษราภรณ์ พรหมทัต
- ☎ โทรศัพท์ 02-763-2828 ต่อ 4079 📠 โทรสาร 02-763-2830
- ✉ อีเมล [ketsarang.p@uaeconsultant.co.th](mailto:ketsarang.p@uaeconsultant.co.th)



บริษัท ยูไนเต็ต แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด